

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Y Tịch năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024;

Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 28/03/2024 của UBND huyện Chi Lăng về thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN trên địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024; Quyết định số 5510/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện về giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 huyện Chi Lăng, UBND xã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình) trên địa bàn xã năm 2024 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2023

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 Luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã

hội từ huyện đến đến xã; nhất là đã tạo được sức lan tỏa, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- UBND xã đã ra quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 27/2/2022 về việc thành lập Ban quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xã Y Tịch giai đoạn 2021-2025, và kiện toàn Ban phát triển 7/7 thôn các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 116A/KH-UBND ngày 29/8/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Y Tịch giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch số 200a/KH-UBND ngày 29/9/2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn xã Y Tịch thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ.

- Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND xã Y Tịch về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Y Tịch năm 2023.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa các chủ trương, định hướng, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc thành chương trình, kế hoạch cụ thể. Chỉ đạo thực hiện các chính sách dân tộc gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; các cấp, các ngành đã xây dựng, ban hành các quyết định, kế hoạch để triển khai thực hiện. Chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với các phong trào thi đua của cấp trên phát động...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

Kết quả thực hiện mục tiêu: Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,45% (không đạt kế hoạch đề là 2,77%). Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: Đạt 99,8%.

Duy trì 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 100%.

Công tác y tế được quan tâm để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; 85% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. 86,7% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ ít nhất 4 lần/3 thai kỳ, 99,1% phụ nữ sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của nhân viên y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống còn 14,8%.

Trong năm 2023 đã thực hiện hỗ trợ cho 01 hộ không có nhà ở, nhà dột nát hư hỏng nặng được xây mới và hỗ trợ cho 39 hộ nước sinh hoạt phân tán.

Triển khai, thực hiện hệ thống thông tin về công tác dân tộc và các ứng dụng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng phát triển kinh tế, xã hội từng bước gắn với triển khai xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh.

2. Công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, thực hiện Chương trình

Tổng vốn giao, được sử dụng trong năm 2023 là 201 triệu đồng, trong đó:

- Vốn giao kế hoạch năm 2023 thực hiện Chương trình là 2011 triệu đồng,

Kết quả thực hiện trong năm 2023 (tính đến ngày 31/01/2024) là 201 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch .

PHẦN II KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2024

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát

Năm 2024, tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các phòng, ban, và UBND các xã trong công tác tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý, tổ chức triển khai thực hiện, phân đấu hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình đề ra.

Tập trung, ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, đảm bảo để các xã, thôn thoát nghèo bền vững; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, quan tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác dân tộc. Cùng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng, củng cố thể trận lòng dân và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của huyện trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước.

2. Mục tiêu cụ thể năm 2024

Phân đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 2,77%.

Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%.

Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp khác đạt từ 100% trở lên.

Duy trì tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông

đạt 100%, tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 98,5%.

Nâng tỷ lệ các lớp học được xây dựng kiên cố; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học.

Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 92% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. 87% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ ít nhất 4 lần/3 thai kỳ, 99,2% phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của nhân viên y tế; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng (theo chỉ số cân nặng đạt 15,2%, theo chỉ số chiều cao đạt 21,8%).

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số đạt 62%.

Giải quyết cơ bản công tác định canh định cư, ngăn chặn hiệu quả suy thoái môi trường; rác thải sinh hoạt của người dân khu vực nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh đạt 100%.

3. Chỉ tiêu cụ thể

3.1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Thực hiện hỗ trợ 03 hộ nước sinh hoạt phân tán, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 04 hộ.

II. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Tổng nhu cầu vốn thực hiện Chương trình năm 2024 là **49 triệu đồng**.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

2. Thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, không để trùng lặp, chồng chéo với các chương trình, kế hoạch khác.

3. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, công khai minh bạch trong phân bổ vốn kế hoạch thực hiện Chương trình, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân.

4. Chỉ đạo thực hiện tốt việc triển khai các chương trình cho vay các đối tượng chính sách, đặc biệt là các chính sách vay vốn cho hộ DTTS là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo,... nhằm góp phần hỗ trợ đồng bào DTTS, phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa xã hội

Là đầu mối thống nhất theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các chính sách dân tộc; đề xuất và tham gia thẩm định chính sách, các dự án đầu tư liên quan đến vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn xã.

2. Công chức Kế toán xã

Hướng dẫn, kiểm tra và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện giải ngân vốn theo quy định.

3. Công chức Văn hóa – Xã Hội phụ trách thông tin.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; đặc biệt là đối với thôn ĐBKK của xã.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kịp thời nêu những gương điển hình người tốt, việc tốt, các mô hình phát triển kinh tế xã hội tiêu biểu trong đồng bào DTTS và những gương điển hình về thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, huy động đoàn viên, hội viên, đông đảo quần chúng Nhân dân và các nguồn lực xã hội tích cực tham gia thực hiện Chương trình. Tổ chức thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Y Tịch năm 2024. Đề nghị các đơn vị trên địa bàn xã, các Trưởng thôn Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND xã để xem xét, điều chỉnh phù hợp./.

Nơi nhận:

- TTĐU, HĐND;
- CT, PCT UBND xã;
- Các tổ chức đoàn thể;
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, VHXX (HTN).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Việt Lào